

**ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TW
ĐẢNG ỦY THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

Số 280 - CV/ĐU

*V/v lưu ý kiểm điểm tập thể, cá nhân
và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng,
đảng viên năm 2017*

**Kính gửi: - Các đảng ủy cơ sở
- Các chi ủy trực thuộc**

Thực hiện kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN lưu ý các đảng ủy cơ sở, chi ủy trực thuộc một số nội dung sau:

- Việc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 cần bám sát Hướng dẫn 298-HD/TV ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy. Thời gian hoàn thành và gửi hồ sơ về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 06/01/2018.

- Việc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2017 cần gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Nội dung kiểm điểm tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phải thể hiện rõ trong Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của đảng ủy/chi ủy/chi bộ năm 2017, Bản kiểm điểm cá nhân năm 2017, Biên bản họp kiểm điểm của đảng ủy/chi ủy/chi bộ. Cụ thể:

+ Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của đảng ủy cơ sở, chi ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc thực hiện theo mẫu 01-HD đối với tập thể, trong đó cần lưu ý đối chiếu với 27 biểu hiện nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để kiểm điểm làm rõ có cá nhân nào trong tập thể, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc quyền lãnh đạo, quản lý có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục.

+ Bản kiểm điểm cá nhân năm 2017 thực hiện theo mẫu 02-HD đối với cá nhân, trong đó cần lưu ý, ngoài những nội dung tự kiểm điểm cá nhân trong Hướng dẫn, đảng viên cần đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, trong bản kiểm điểm cần

nêu rõ bản thân có hay không có các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân, phương hướng, biện pháp khắc phục.

+ Biên bản họp kiểm điểm của đảng ủy/chi ủy/chi bộ, cần ghi rõ ý kiến đóng góp đối với những nội dung kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các đảng ủy cơ sở, chi ủy trực thuộc chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, theo đúng Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy. /.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: VPĐU.

